

Lịch Huống bán bạn cầu vinh

Thời Tây Hán, Lịch Huống và Lữ Lộc là hai người bạn tốt. Sau khi Lữ hậu nắm quyền đã phong cho Lữ Lộc làm Triệu vương, nắm toàn bộ binh quyền; phong Lữ Sản làm Lương vương nắm toàn bộ tướng quyền. Sau khi Lữ hậu mất, Chu Bột và Trần Bình cùng các đại thần khác muốn khởi binh, lật đổ quyền lực của gia tộc Lữ thị, phục hồi lại chính quyền Lưu thị.

Nhưng lúc đó, tuy trên danh nghĩa Chu Bột là Thái úy, Trần Bình là Thừa tướng nhưng đều không có thực quyền, muốn tiêu diệt gia tộc Lữ Thị thực tế là muôn vàn khó khăn. Chu Bột và Trần Bình bàn bạc với nhau, hay là lợi dụng Lịch Huống dùng kế đánh lừa Lữ Lộc. Trước tiên, họ bắt cóc bố của Lịch Huống là Lịch Thương, sau đó mới uy hiếp Lịch Huống: “Ông nói với Lữ Lộc, Hán Cao Tổ khi còn sống đã từng thề với dân chúng: chỉ có hiền tài mang họ Lưu mới có thể phong vương. Nay, họ Lữ lại có 3 người được phong vương, đi ngược lại với lời thề của Hán Cao Tổ. Việc này đã được các đại thần bàn bạc, cũng đã nói với các nước chư hầu, và nhận được sự nhất trí cao. Hiện nay Lữ hậu đã mất, Lữ Lộc vẫn giữ ấn Triệu vương, nắm giữ toàn bộ binh quyền, như vậy thì không đúng với đạo lý. Nhược bằng hãy trao lại binh quyền cho Thái úy, trở về vùng đất Triệu, như vậy có phải là vẹn cả đôi

đường không? Lịch Huống đem những lời này truyền lại cho Lữ Lộc.

Lữ Lộc nghe xong, nghĩ đây cũng là một biện pháp, và muốn làm như vậy, nhưng lại gặp sự phản đối kiên quyết của người cô là Lữ Tu. Bà nói “Giao lại binh quyền không phải là tự chui vào rọ hay sao? Xem ra Lữ thị đã đến ngày bị diệt vong rồi!”. Lữ Lộc đành phải lắc đầu.

Kế đó không thành, Chu Bột lại bảo Lịch Huống lừa Lữ Lộc ra khỏi doanh trại. Chờ sau khi Lữ Lộc đi khỏi, Chu Bột vào doanh trại, giả mệnh lệnh của Hoàng thượng là để Chu Bột nắm toàn bộ binh quyền, khởi binh tiêu diệt gia tộc Lữ thị.

Về sau, người trong thiên hạ đều cho rằng: Gia tộc Lữ thị đương nhiên là cần phải tiêu diệt, nhưng việc Lịch Huống bán bạn cầu vinh khiến người người không phục.

Chính vì thế, người đời sau đã lấy điển tích “bán bạn cầu vinh”, để chỉ những người phản bội lại bạn bè nhằm thu lợi lộc cho mình.

K.N sưu tầm